
-ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลครบุรีใต้ 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
วันที่ 2 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลครบุรีใต้ 

******************* 

ผู้มำประชุม 
1. นายสุชล  รวมครบุรี ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายเสน่ห์  พิมพ์ทองครบุรี ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายชั้น  พันธุ์ส าโรง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4. นายเคลื่อน  คู่กระโทก ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5. นายถนอม  รวมครบุรี ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6. นางสาวเกษร  ไทยส าโรง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7. นางศรีสุวรรณ  พิมพ์ทองครบุรี ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
8. นางพาสิณี  ทันกระโทก ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
9. นายสิงหา  เอ้ือนกิ่ง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10. นายวรโชติ  ชาติครบุรี ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11. นางโสภา  จีนส าโรง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
12. นางสาวจิรัชยา  เดชดอน ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ลำประชุม   ไม่มี 

ผู้ขำดประชุม   ไม่มี 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. นายสมชาติ  เดชดอน ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี 
2. นายนพดล  ห่ามกระโทก ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 
3. นายส าราญ  ปีบกระโทก ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสนอง  กาศกระโทก ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายวิสุทธิ์  ลาครบุรี ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายชู  คงรักษาเกียรติ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล 
7. นางสาวภิญญาพัชญ์  คีรี ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล 
8. นางวรุณยุพา  อนุชาติตระกูล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นางฐิชารัตน์  ด ากฤษฎา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
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10. นางสาวเบญจวรรณ  พฤกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
11. นายประเสริฐ  ว่องไวเจริญสุข ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นางสาวสุชีรา  กร่อยกระโทก ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. นางสาวณัฐชรพร  กาศกระโทก ต าแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล 
14. นายณัฐชวนนท์  กาศกระโทก ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
15. นางบุญญารัตน์  เครือวัลย์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16. นางสาวณัฐชรพร  กาศกระโทก ต าแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล   

เริ่มประชุมเวลำ  08.30 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉัน นางสาวจิรัชยา  เดชดอน  เลขานุการสภา
เทศบาล ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มาประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
จ านวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ขอเชิญทุกท่านนั่งประจ าที่ตามที่จัดไว้ให้  
และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายสุชล  รวมครบุรี ประธานสภาเทศบาล จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  

  เรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตรงกับวันพุธที่ 2 เดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้  ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาลกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระที่
ก าหนดไว้  

 เรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ครั้งแรก 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ครบองค์ประชุมแล้ว 
ดังนั้น ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ และด าเนินการตาม
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
1. เรื่อง สถานการณ์ของโรคโควิด19 เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันได้มีการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ระรอกที่ 5 ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะติดเชื้อโควิด
สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์อ่ืน เข้าสู่ระบบ
ร่างกายได้ง่ายขึ้น คนที่เคยติดเชื้อโควิด19  จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ าได้จาก   
โควิดสายพันธุ์โอไมครอน อาการของโอไมครอนโดยรวม เบื้องต้นพบว่าไม่
รุนแรง สามารถรักษาที่บ้านได้ ไม่คอยมีไข้อาจมีอาการไม่สบายแค่ 1 -2 วัน 
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอเล็กน้อย ระคายคอ อาการไม่ชัดเท่าสายพันธุ์อ่ืน ส าหรับ
จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้พบว่ามีป่วยรายใหม่เพ่ิมขึ้นทั่วทั้งจังหวัด 10 อ าเภอ
ที่พบผู้ป่วยรายใหม่สูงสุด จ านวน 814 ราย ได้แก่ อ าเภอเมือง ครบุรี สูงเนิน 
ปากช่อง ห้วยแถลง พิมาย หนองบุญมาก  โนนสูง ปักธงชัย เฉลิมพระเกียรติ 
ในส่วนของอ าเภอครบุรี มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 74 ราย ซึ่งต าบลครบุรีใต้ พบผู้ติด

นางสาวจิรัชยา  เดชดอน 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 
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เชื้อเป็นจ านวนมาก รักษาหายแล้วก็มี ดังนั้น เราควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือ
ใกล้ชิดผู้มีอาการป่วย รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ ขอให้ทุกท่านระมัดระวัง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เมื่อออกนอกบ้าน เพ่ือความปลอดภัยของท่านและครอบครัว หมู่บ้านชุมชนของ
เราจะได้ปลอดภัย 

ที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวำระท่ี 2 รับรองรำยงำนกำรประชุม 
 2.1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลครบุรีใต้ สมัยสำมัญ สมัยที่ 

4 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564  
  ส าหรับการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ สมัย

สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 33 รายงานการประชุม
สภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุม
สภาท้องถิ่น 

ตามที่ เลขานุการสภาเทศบาล ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ตรวจดูรายงาน
การประชุมดังกล่าวแล้ว หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขถ้อยค า ใน
รายงานการประชุม ให้เสนอต่อสภาเพ่ือขอมติแก้ไข เชิญสมาชิกสภาเสนอ 

  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ขอแก้ไขถ้อยค า ในรายงานการ
ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมสภาว่า เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือไม่ ให้ลงมติเป็น 2 กรณี คือ “รับรอง” หรือ 
“ไม่รับรอง” โดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือพ้นศีรษะ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลครบุรีใต้ สมัยสำมัญ 
สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 

   จ ำนวนสมำชิกสภำเทศบำล ทั้งหมด 12 คน มีสมำชิกสภำเทศบำลอยู่
ในห้องประชุม 12 คน มีมติ 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นางสาวจิรัชยา  เดชดอน 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 
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  รับรอง 12 เสียง ไม่รับรอง  0 เสียง 
  งดออกเสียง 0 เสียง  

ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
3.1 เรื่อง รำยงำนงบแสดงผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เชิญนายกเทศมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายชี้แจง
รายละเอียด 

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ทุกท่าน ส าหรับเรื่อง รายงานงบแสดงผลการด าเนินงานทาง
การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอมอบหมายให้นางวรุณยุพา  อนุชาติ
ตระกูล ผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียด 

เชิญนางวรุณยุพา  อนุชาติตระกูล ผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจง
รายละเอียด 

เรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ทุกท่าน ดิฉันนางวรุณยุพา  อนุชาติตระกูล 
ผู้อ านวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายงานงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้เตรียมเอกสารประกอบการชี้แจงให้ทุกท่าน
แล้ว ขอให้ทุกท่านได้ดูเอกสารประกอบการชี้แจง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่  30 
กันยายน 2564 เทศบาลต าบลครบุรีใต้ มีรายได้และค่าใช้จ่ายในภาพรวม ได้แก่ 

 รำยได้ 
  รายได้จัดเก็บเอง 400,312.11 บาท 
  รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ 22,009,416.27 บาท 
  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 33,643,983.18 บาท 
  รายไดข้องกิจการเฉพาะการและหน่วยงาน 578,377.94 บาท 
  ใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 รวมรำยได้ 56,632,089.50 บำท 

 ค่ำใช้จ่ำย 
  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 17,442,392.03 บาท 
  ค่าตอบแทน 476,765.50 บาท 
  ค่าใช้สอย 6,037,392.00 บาท 
  ค่าวัสดุ 2,492,109.10 บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค 874,368.20 บาท 
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 7,268,461.08 บาท 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสมชาติ  เดชดอน 
นายกเทศมนตรี 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 
นางวรุณยุพา  อนุชาติตระกูล 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
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  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 18,154,093.97 บาท 
  ค่าใช้จ่ายอื่น 396,320.55 บาท 
 รวมค่ำใช้จ่ำย 53,141,902.43 บำท 
 รำยได้สูงกว่ำรำยจ่ำยสุทธิ 3,490,187.07 บำท 

  หากท่านใดต้องการสอบถามหรือทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถ
ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่กองคลัง 

ตามที่ผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียดงบแสดงผลการด าเนินงาน
ทางการเงินให้ทุกท่านได้รับทราบ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือ
อภิปรายหรือไม่ เชิญนางพาสิณี  ทันกระโทก  

เรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ทุกท่าน ดิฉันนางพาสิณี  ทันกระโทก สมาชิกสภา
เทศบาล  เขต 2  ขอสอบถามยอดเงินรายได้ที่สู งกว่ารายจ่าย จ านวน 
3,490,187.07 บาท อยากทราบว่าเงินในส่วนนี้จะสามารถน าไปบริหารอย่างไร 
จะยกยอดมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือจะน าไปด าเนินการอย่างไร 

เชิญนางวรุณยุพา  อนุชาติตระกูล ผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงตอบข้อ
ซักถามของนางพาสิณี  ทันกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

เรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ทุกท่าน ตามที่นางพาสิณี  ทันกระโทก สมาชิกสภา
เทศบาล  เขต 2 ได้ซักถามเรื่องเงินรายได้คงเหลือจะสามารถน าไปบริหาร
อย่างไร จะยกยอดมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือจะน าไปด าเนินการ
อย่างไร ขอเรียนให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบว่าส าหรับเงินรายได้ที่สูงกว่า
รายจ่ายจ านวน 3,490,187.07 บาท นั้น จะต้องกันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้
ร้อยละยี่สิบห้าเพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสมก่อน  ซึ่งกองคลังได้จัดท างบแสดง
ฐานะทางการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด และส่งให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วจึงจะรับรองยอด  

ส่วนข้อซักถามที่ว่าจะน าเงินนี้ไปบริหารหรือด าเนินการอย่างไรนั้น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

นางพาสิณี  ทันกระโทก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 
นางวรุณยุพา  อนุชาติตระกูล 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
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ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว 

3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดข้ึน  

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน
พับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

ดังนั้น หากคณะผู้บริหารเห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะใช้จ่ายเงิน
สะสม ก็สามารถน าเงินสะสมมาใช้จ่ายได้ หากมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที่จะด าเนินการใช้จ่าย โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขที่ได้
ชี้แจงเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ต้องค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลังด้วย 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  เมื่อไม่มี
ท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมแล้ว เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
4.1 เรื่อง กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลครบุรีใต้ สมัยสำมัญ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2565 และกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ 
สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2566 

  ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบล   
ครบุรีใต้ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565 และการก าหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 เชิญเลขานุการสภา
เทศบาล ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
14) พ.ศ. 2562 มาตรา 24 วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย 
สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี  ให้สภา
เทศบาลก าหนด วรรคท้าย สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน
สามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 
 

นางสาวจิรัชยา  เดชดอน 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของแต่ละปี ให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 11 (2) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัย
สามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน 
กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีมัยแรกของปีถัดไปและมี
ก าหนดกี่วัน  

เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภา
ทุกท่านได้รับทราบแล้ว ซึ่งในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน ดังนั้น ให้สมาชิกสภาก าหนดว่า
การประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปี
นั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีมัยแรก
ของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  ซึ่งการเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปี 
พ.ศ. 2565 นั้น เราได้ก าหนดไว้ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยแรกของปี 
พ.ศ. 2564 แล้ว คือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป มีก าหนด
สามสิบวัน  จึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านเสนอสมัยประชุมดังกล่าว  

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน  ผม
นายเสน่ห์  พิมพ์ทองครบุรี รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอให้ก าหนด
ประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565  มีก าหนดสี่สมัย แต่ละสมัยมีก าหนด
สามสิบวัน และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

1. ก ำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี และระยะเวลำของสมัย
ประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ. 2565 

สมัยที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565  มีก าหนด 30 วัน 
สมัยที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2565  มีก าหนด 30 วัน 
สมัยที่ 3 ตั้งแตว่ันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565  มีก าหนด 30 วัน 
สมัยที่ 4 ตั้งแตว่ันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565  มีก าหนด 30 วัน 
2. ก ำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี และระยะเวลำของสมัย

ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 
 สมัยที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 มีก าหนด 30 วัน 

ตามที่นายเสน่ห์  พิมพ์ทองครบุรี รองประธานสภาเทศบาล เสนอให้
ก าหนดสมัยประชุมสี่สมัย แต่ละสมัยมีก าหนดสามสิบวัน และสมัยแรกของปี
ถัดไป มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ดังนั้น ขอมติที่ประชุมว่า
เห็นชอบกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565 และสมัยแรก
ประจ าปี พ.ศ. 2566 ตามที่นายเสน่ห์  พิมพ์ทองครบุรี  รองประธานสภา
เทศบาล เสนอหรือไม่  ให้ลงมติ เป็น 2 กรณี  คือ “เห็นชอบ” หรือ “ไม่
เห็นชอบ” โดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือพ้นศีรษะ โปรดยกมือขึ้น 

นายเสน่ห์  พิมพ์ทองครบุรี 
รองประธานสภาเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 
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มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
   จ ำนวนสมำชิกสภำเทศบำล ทั้งหมด 12 คน มีสมำชิกสภำเทศบำลอยู่

ในห้องประชุม 12 คน มีมติ 
  เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 

งดออกเสียง 0 เสียง 

 4.2 เรื่อง พิจำรณำขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 (ค่ำครุภัณฑ์)  

ส าหรับเรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าครุภัณฑ์) นายกเทศมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ชี้แจงรายละเอียด 

  เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน   ผม
นายสมชาติ  เดชดอน นายกเทศมนตรี ขอชี้แจงเรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าครุภัณฑ์) ดังนี้  

  ด้วยกองช่าง  เทศบาลต าบลครบุรีใต้ มีความประสงค์จะขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากมีความ
จ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ ซึ่งอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ โอน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  356,700 บาท รายละเอียดดังนี้  

1. กองช่ำง โอนเพิ่ม  แผนงำนเคหะและชุมชน งำนสวนสำธำรณะ งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์กีฬำ จัดซื้อชุดเครื่องออกก ำลังกำย งบประมาณตั้งไว้   
356,700 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท โอนเพ่ิมครั้งนี้  356,700 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 356,700 บาท 

- เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ ชุ ด เค รื่ อ ง อ อ ก ก า ลั ง ก า ย พ ร้ อ ม
ติดตั้ ง จ านวน  3 ชุด ชุดละ 6 รายการ ราคาชุดละ 118 ,900 บาท  เป็น
เงิน 356,700 บาท เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ส าหรับออกก าลังกาย เป็น
การส่งเสริมการออกก าลังกาย เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ตามโครงการติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย
ประจ าหมู่ที ่1-16 รายละเอียดดังนี้ 

1. ติดตั้งชุดเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที ่2 บ้านสระผักโพด จ านวน 1 ชุด 
2. ติดตั้งชุดเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที ่9 บ้านมาบพิมาน จ านวน 1 ชุด 
3. ติดตั้งชุดเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที ่13 บ้านสุขส าราญ จ านวน 1 ชุด 
 
 

นายสมชาติ  เดชดอน 
นายกเทศมนตรี 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 
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คุณลักษณะพ้ืนฐานของครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 
1) ชุดอุปกรณ์ตัดหลังลดหน้าท้อง จ านวน 3 ชุด เป็นอุปกรณ์ส าหรับออก

ก าลังกาย บริหารเพื่อลดหน้าท้อง 
2 ) ชุ ด อุ ป กรณ์ บ ริ ห ารข า  สะ โพ ก  หั ว ไห ล่  (แบ บ โยก -วิ่ งส ลั บ

เท้า) จ านวน 3 ชุด เป็นอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังเท้าและไหล่แบบลู่วิ่ง ใช้งาน
ได ้2 ด้าน เดินหน้าและถอยหลัง ได้ก าลังแขน ไหล่ ขา ข้อเท้า 

3) ชุดอุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่) จ านวน 3 ชุด เป็นอุปกรณ์ออก
ก าลังข้อเข่าแบบนั่งพิง โดยใช้ขายกตุ้มน้ าหนักข้ึน-ลง เพ่ือแก้ปวดข้อ 

4 ) ชุ ด อุป กรณ์ บ ริห ารแขน  เข่ า  ลดห น้ าท้ อ ง  (แบ บถี บ -ดึ งล้ อ
ยาง) จ านวน 3 ชุด เป็นอุปกรณ์ออกก าลังข้อเข่าและแขน แบบดึงและถีบ โดย
ใช้ล้อยางขับเคลื่อนในราง เพ่ือยกน้ าหนักตัว 

5 ) ชุ ด อุ ป ก ร ณ์ บ ริ ห า ร ข้ อ เข่ า  (แ บ บ จั ก ร ย า น ล้ อ เห ล็ ก -นั่ ง
พิง) จ านวน 3 ชุด เป็นอุปกรณ์บริหารข้อเข่าจักรยานล้อเล็ก แบบนั่งพิงแล้ว
ปั่น ล้อเหล็กจะได้ก าลังขา สามารถปรับความหนืดเพิ่มแรงปั่นได้ 

6 ) ชุ ด อุ ป ก ร ณ์ บ ริ ห า ร ข้ อ เข่ า  (แ บ บ จั ก ร ย า น ล้ อ เห ล็ ก -นั่ ง
ตรง) จ านวน 3 ชุด เป็นอุปกรณ์ออกก าลังขาและข้อแบบนั่งปั่น  โดยใช้แผ่น
เหล็กวงกลมเป็นตัวให้น้ าหนักและสามารถปรับความหนืดเพ่ิมแรงปั่นได้ 

- ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ จึงขอ
อนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องตลาด เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานและ
สามารถจัดหาได ้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
2/2564 หน้าที่ 69 (ผ.01) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ข้อ 10.2 ล าดับที่ 1 (กองช่าง) 

โอนลด (ส ำนักปลัด)   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบบุคลำกร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้ 2,921,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,809,490
บาท โอนลดครั้งนี้ 356,700 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,452,790 
บาท 

  ตามที่นายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลในการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าครุภัณฑ์ มีสมาชิกสภา
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญนายสิงหา  เอ้ือนกิ่ง 

 เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ผมนายสิงหา  เอื้อนกิ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตามที่นายกเทศมนตรีได้ขอ

นายสิงหา  เอ้ือนกิ่ง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 
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อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าครุภัณฑ์ชุด
เครื่องออกก าลังกาย ผมเห็นว่าถ้าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง  
เชื่อว่าคณะผู้บริหารได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว ซึ่งได้มีการติดตั้งชุดเครื่องออก
ก าลังกายไปแล้ว 3 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านหนองโสน หมู่ที่ 1 บ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 
และบ้านคุ้มเจริญ หมู่ที่ 14 ผมเห็นควรให้อนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าว เพราะ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมีแผนในการติดตั้งให้ครบทั้ง 16 หมู่บ้าน 

 มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญนายเสน่ห์  พิมพ์
ทองครบุรี รองประธานสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ผมนายเสน่ห์  พิมพ์ทองครบุรี รองประธานสภาเทศบาล ผมเห็นชอบด้วยตามที่
นายกเทศมนตรีได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ค่าครุภัณฑ์ชุดเครื่องออกก าลังกาย ถ้าเป็นไปได้ผมขอเสนอให้พิจารณา
ติดตั้งบ้านครบุรี หมู่ที่ 6 ด้วย 

  ตามที่นายเสน่ห์  พิมพ์ทองครบุรี รองประธานสภาเทศบาล เสนอให้
พิจารณาติดตั้งบ้านครบุรี หมู่ที่ 6 ผมเห็นว่าคณะผู้บริหารได้ชี้แจงแล้วว่าจะ
จัดหาเครื่องออกก าลังกายให้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ขอด าเนินการติดตั้งตาม
งบประมาณท่ีมีจ ากัด แต่จะด าเนินการให้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ต้องรอในปีถัดไป 

  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญนายกเทศมนตรี
ชี้แจง 

  เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน     
ผมนายสมชาติ  เดชดอน นายกเทศมนตรี ขอให้พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ 
เพ่ือจัดหาชุดเครื่องออกก าลังกายเพ่ิมเติม 3 หมู่บ้านก่อน เมื่อมีงบประมาณ
เพียงพอก็จะด าเนินการในส่วนที่เหลือ และจะพิจารณาด าเนินการโครงการที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนก่อน 

  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกสภา
ท่านใดอภิปรายแล้ว ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรพิจารณาอนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าครุภัณฑ์ หรือไม่ ให้ลง
มติเป็น 2 กรณี คือ “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” โดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือ
พ้นศีรษะ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นควรอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 ค่ำครุภัณฑ์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 

   จ ำนวนสมำชิกสภำเทศบำล ทั้งหมด 12 คน มีสมำชิกสภำเทศบำลอยู่
ในห้องประชุม 12 คน มีมติ 

  อนุมัติ 12 เสียง ไม่อนุมัติ  0 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 
นายเสน่ห์  พิมพ์ทองครบุรี 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสมชาติ  เดชดอน 
นายกเทศมนตรี 
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ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศผู้เข้าร่วม

ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ เชิญนายถนอม  
รวมครบุรี  

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล    
ทุกท่าน ผมนายถนอม  รวมครบุรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะ
น าเรียนปรึกษา เรื่อง การขยายฟาร์มเลี้ยงสุกร เนื่องจากมีสมาชิกที่เลี้ยงสุกร
ต้องการขยายโรงเรือนเลี้ยงสุกรเพ่ิมเติม แต่ติดปัญหาในเรื่องของเทศบัญญัติที่
ไม่สามารถสร้างใหม่ได้ ซึ่งการขยายโรงเรือนนี้เป็นการต่อเติมไม่ใช่ เป็นการ
สร้างใหม ่จึงขอน าเรียนปรึกษาเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 
เชิญนายสมชาติ  เดชดอน นายกเทศมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายชี้แจง

รายละเอียด 
 

ขอมอบหมายให้นายชู  คงรักษาเกียรติ ปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียด 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน     

ส าหรับเรื่องการขยายโรงเรือนเลี้ยงสุกรนั้น ได้น าเรียนปรึกษาและตรวจสอบถึง
รายละเอียดร่วมกับคณะผู้บริหาร กองช่าง และงานสาธารณสุขแล้ว จากการ
ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า อาคารโรงเรือนเลี้ยงสุกรบางหลังยังไม่ได้รับอนุญาต  
เนื่องจากไม่ได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง แต่ด าเนินการก่อสร้างและใช้ประโยชน์
เรื่อยมา ต่อมาเจ้าของฟาร์มมีความประสงค์จะขอเอกสารเพ่ือไปประกอบการ
ท าธุรกรรมการเงินกับธนาคาร จึงเกิดปัญหาเพราะไม่ได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง 
ซึ่งการขออนุญาตก่อสร้างมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้ง
แก้ไขเพ่ิมเติม  และเทศบัญญัติเทศบาลต าบลครบุรีใต้ เรื่อง การขออนุญาตและ
การควบคุมการประกอบกินการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2556 ใช้บังคับอยู่ ดังนั้น ขอ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบระเบียบข้อกฎหมาย
และพิจารณาในที่ประชุม  

  
มีท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญ นางพาสิณี  ทันกระโทก 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ชี้แจง 
 

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน
นางพาสิณี  ทันกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตเรียนถามท่านที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี ซึ่งเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้ค าแนะน า
เพ่ิมเติม 

 
 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 
นายถนอม  รวมครบุรี 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 

นายสมชาติ  เดชดอน 
นายกเทศมนตรี 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายชู  คงรักษาเกียรติ 
ปลัดเทศบาล 

 

นางพาสิณี  ทันกระโทก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 
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เชิญนายสนอง  กาศกระโทก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ชี้แจงให้

ค าแนะน าเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ผม
นายสนอง  กาศกระโทก ปรึกษานายกเทศมนตรี  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากที่
เคยบริหารงานเรื่องนี้ ส าหรับการขออนุญาตนั้นต้องมีความชัดเจนในการรับรอง 
ถ้าตรวจสอบแล้วมีความถูกต้องถึงจะรับรองอนุญาตได้ ส่วนการขออนุญาต
ก่อสร้างฟาร์มให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินั้น ๆ นอกจากจะมีการยกเลิก ต้องใช้
กฎระเบียบในการพิจารณาอนุญาตจะใช้ความรู้สึกไม่ได้ ถ้าจะก่อสร้างอาคาร
ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
เพราะเป็นเขตควบคุมอาคาร ถ้าท่านไม่ยื่นขออนุญาตก่อนที่จะท าการก่อสร้าง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้ ดังนั้น หากจะ
ด าเนินการใด ขอให้พิจารณาถึงระเบียบข้อกฎหมาย ขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่
สามารถพึงกระท าได้ เช่นเดียวกับการรับรองใบอนุญาต หากพิจารณาแล้วขัด
ต่อระเบียบข้อกฎหมาย ก็ไม่อาจพิจารณาออกใบอนุญาตได้  

  
ขอมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย ดูแลรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ เชิญปลัดเทศบาลชี้แจง
เพ่ิมเติม 

 เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน      
ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

- ส าหรับฟาร์มเลี้ยงสุกรบางฟาร์ม ได้แจ้งขออนุญาต 1 หลัง แต่เลี้ยงสุกร
จริง 3 หลัง  ดังนั้น จะด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ฟาร์มในต าบลทั้ง 14 แห่งอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อความถูกต้องและชัดเจน  

- เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินเหลือ
จ่ายจะตกเป็นเงินสะสมแต่ต้องกันเป็นเงินทุนส ารองสะสมร้อยละยี่สิบห้าก่อน  

- กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ต าบลครบุรีใต้ ได้ด าเนินการ
จัดหาชุดตรวจ ATK จ านวน 5,500 ชุด และได้ส่งมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลซับก้านเหลือง จ านวน 2,600 ชุด เพ่ืออ านวยความสะดวกให้
ประชาชน เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 

- ประชาสัมพันธ์เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซึ่งสามารถติดตั้งได้ร้อย
ละสิบของจ านวนหม้อแปลงที่ใช้ไฟฟ้า และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการ
ไฟฟ้า 

- การซ่อมแซมถนน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด ได้
ด าเนินการซ่อมแซมถนนภายในต าบล เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และอ านวยความสะดวกในการใช้เส้นทางการคมนาคม 

นายชู  คงรักษาเกียรติ 
ปลัดเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสนอง  กาศกระโทก 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 
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- ส านักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกตรวจสอบคุณภาพ
น้ าประปาภายในต าบลครบุรีใต้ แจ้งว่ามีปริมาณการใช้คลอรีนน้อย 

- พ้ืนที่สาธารณะหลายจุดถูกบุกรุก เช่น หมู่  2 หมู่ 3 จึงได้ตรวจสอบ
ร่วมกับอ าเภอครบุรี พบว่าเข้าข่ายบุกรุก การบุกรุกจะไม่มีอายุความ 

  
ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่  เชิญนายสนอง  

กาศกระโทก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ชี้แจงเพ่ิมเติม 
 

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ผม
นายสนอง  กาศกระโทก ปรึกษานายกเทศมนตรี  ขอเพ่ิมเติมส าหรับการขอ
อนุญาตก่อสร้างฟาร์ม บางฟาร์มได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างถูกต้อง จ านวน 1 
หลัง ต่อมาได้มีการก่อสร้างอาคารเพ่ิมโดยไม่ได้ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ความผิดได้เกิดขึ้นชัดเจนแล้ว แต่ไม่มีใครแจ้งหรือไม่มีคู่กรณีไปร้องผิด 
จึงไม่เกิดปัญหา ดังนั้น ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอฝากผู้ประกอบการ
ด าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง เพราะเจ้าหน้าที่จะได้ด าเนินการตรวจสอบและ
ถ้าตรวจสอบถูกต้องแล้วก็สามารถออกใบอนุญาตให้ได้  

  

ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีท่านใด
แจ้งเพ่ิมเติมแล้ว สภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ได้ประชุมมาเป็นเวลาพอสมควร
แล้ว ครบถ้วนตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ทุกวาระ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
ขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา 13.30 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสนอง  กาศกระโทก 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 
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  ลงชื่อ             จิรัชยา  เดชดอน         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาวจิรัชยา  เดชดอน) 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว      
เมื่อวันที่      11 มีนาคม 2565       จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
  
 

 ลงชื่อ       วรโชติ  ชาติครบุรี      ประธานกรรมการ 
           (นายวรโชติ  ชาติครบุรี) 
 
 

 ลงชื่อ        ถนอม  รวมครบุรี      กรรมการ 
           (นายถนอม  รวมครบุรี) 
 
 

 ลงชื่อ        สิงหา  เอ้ือนกิ่ง       กรรมการและเลขานุการ 
            (นายสิงหา  เอ้ือนกิ่ง) 
 
 

 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่                         .
  

 

  ลงชื่อ                                         .. 
               (นายสุชล  รวมครบุรี) 
                                      ประธานสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

 
 
 
 
 
 


